

Số: 05/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2 năm 1992

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức Ngày Thầy thuốc Việt Nam
27/2/1992.

Ngày 27 tháng 2 năm 1992, kỷ niệm lần thứ 37 năm ngày truyền thống của ngành y tế Việt Nam và lần thứ 8 Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành y tế thành phố đã liên tục phấn đấu thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch, nhất là từ khi có Nghị quyết Đại hội lần thứ 6 và tiếp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 7 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5, ngành y tế thành phố có những bước tiến đáng kể trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trong năm qua, ngành y tế thành phố đã ổn định được mạng lưới y tế cơ sở, phát triển nhiều kỹ thuật hiện đại một số chuyên khoa sâu không chế được nhiều dịch bệnh, hạ thấp được tỷ lệ tử vong một số bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt các chương trình sức khỏe trong việc săn sóc sức khỏe ban đầu của người dân được triển khai sâu rộng, đáp ứng được nhu cầu về thuốc men cho nhân dân và không ngừng phát triển y học cổ truyền Việt Nam.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay các cấp chính quyền địa phương và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cần đặc biệt quan tâm đến những nơi có tổ chức cơ sở y tế và nhân viên y tế đang hoạt động.

Tinh thần chỉ đạo chung việc kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay là :

1- Phải thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với ngành y tế, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với cán bộ nhân viên y tế, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho y tế hoạt động theo phương châm xã hội hóa sự nghiệp chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Chăm lo thường xuyên về đời sống tinh thần vật chất cho anh chị em, nhất là đối với cán bộ, nhân viên y tế cơ sở, các đồng chí cán bộ y tế lão thành, hưu trí, các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. Động viên anh chị em cán bộ nhân viên y tế thấy được niềm tự hào thiên chức của người thầy thuốc dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.

2- Các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân biểu lộ được sự ưu ái và trân trọng đối với cán bộ nhân viên y tế, biểu dương công lao của người thầy thuốc trong năm qua.

3- Đẩy mạnh một bước công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình, tích cực hưởng ứng thực hiện các chương trình sức khỏe của ngành y tế phát động.

4- Tạo cho được không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ thầy thuốc, tổ chức nhiều hình thức thiết thực, phong phú, giúp đỡ vật chất, tinh thần cho người thầy thuốc. Tổ chức gọn nhẹ nhưng trân trọng, đầy tình nghĩa.

5- Những việc làm cụ thể từ nay đến ngày 27/2/1992 như sau :

5.1- Ngành y tế :

- Hoàn thành việc bình chọn các danh hiệu thi đua 1991 và tổng kết việc triển khai đề án “Nâng cao tinh thần phục vụ, giảm phiền hà cho bệnh nhân” của Bộ Y tế đã phát động chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay.

- Tổ chức tốt thi tay nghề điều dưỡng và các đề tài nghiên cứu khoa học, xét tặng giải thưởng Phạm Ngọc Thạch của ngành trong năm 1991.

- Tổ chức thực hiện tốt trong toàn ngành y tế cuộc vận động cải tiến thủ tục hành chính giảm gây phiền hà cho nhân dân trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

- Ủy ban nhân dân thành phố ủy nhiệm cho Sở Y tế tổ chức họp báo, đài và liên hệ với ngành văn hóa thông tin phối hợp mở một đợt tuyên truyền về Ngày Thầy thuốc Việt Nam- Và tổ chức buổi họp mặt các cán bộ y tế tiêu biểu có đại diện Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố tham dự.

5.2- Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan công, nông, lâm trường, xí nghiệp, trường học- nơi có cán bộ, nhân viên y tế hoạt động- thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp mặt trọng thể truyền thống Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền đến dự, biểu dương thành tích, tặng hiện vật và đọc thư của Bác Hồ gửi cán bộ y tế, đúng với ý nghĩa là kỷ niệm ngày truyền thống của ngành y tế.

5.3- Tổ chức thăm hỏi :

Ủy ban nhân dân các cấp cùng với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm hỏi, tặng quà các cán bộ y tế tiêu biểu, lão thành già yếu đã có nhiều công lao với ngành y tế, nhưng vì điều kiện sức khỏe không đến dự họp mặt được. Thăm các cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên trì hoạt động có hiệu quả.

5.4- Tổ chức và mở rộng việc kết nghĩa giữa y tế với các tổ chức quần chúng, các cơ quan, xí nghiệp v.v.... để giúp đỡ lẫn nhau trong việc bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ cho y tế hoạt động tốt và góp phần chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ nhân viên y tế.

5.5- Các Sở Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao, Sở Tài chính và các ngành hữu quan khác cần khẩn trương chỉ đạo cụ thể một số mặt công tác như sau :

- Mở đợt tuyên truyền, cổ động cho Ngày Thầy thuốc Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, nêu bật thành tích y tế, nêu gương người tốt, việc tốt... (cần làm sớm trước một tuần).

- Tổ chức chiêu đãi cho cán bộ nhân viên y tế xem văn nghệ, thể dục thể thao... Cử nghệ sĩ đến phục vụ tại các cuộc họp mặt các thầy thuốc (cấp nào phục vụ theo cấp đó).

- Sở Tài chính cùng với Sở Y tế bàn bạc thống nhất trong việc lập dự toán kinh phí phục vụ cho buổi họp mặt, tặng phẩm, tặng tiền cho các cán bộ y tế lão thành có nhiều công lao.

- Các ngành chức năng quản lý các chế độ chính sách cần rà soát lại các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế, đề xuất sửa đổi các chế độ cho phù hợp với tình hình vật giá hiện nay nhất là cán bộ nhân viên y tế đang hoạt động trong những điều kiện độc hại, phóng xạ, lây nhiễm... Đặc biệt chú trọng đến kinh phí hoạt động của y tế cơ sở.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này. Giám đốc Sở Y tế tổng hợp tình hình báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 5/3/1992./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Vĩnh Nghiệp